

แบบรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
(สายงานการสอน)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ผู้ขอรับการประเมิน

นายทศพร เกื้อคลัง
ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านเขาปูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

เอกสารเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ผลการปฏิบัติงานในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ของ นายทศพร เกื้อคลัง ครู อันดับ ๑ โรงเรียนบ้านเขาปูน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ธานี ตามแบบรายงานที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (ก.ค.ศ.๒) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอรับการประเมินการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ โดยได้นำเสนอข้อมูล ๒ ด้าน คือ

- ๑) ข้อมูลผู้รับขอการประเมิน
- ๒) รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขอขอบคุณ นายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ให้คำแนะนำ ตลอดจนข้อมูลประกอบผลงาน ทำให้เอกสารเล่มนี้บรรลุสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ทศพร เกื้อคลัง

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน	๑
รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ	๑
๑. การมีวินัย	๑
๒. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	๓
๓. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม	๕
๔. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ	๖
๕. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ	๗
การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชา	๘
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง	
ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม	

**แบบรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ)**

.....

๑. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ นายทศพร นามสกุล เกื้อคลัง
 ตำแหน่ง ครู **อันดับ คศ.๑** ตำแหน่งเลขที่ **๕๓๕๓**
 สถานศึกษา/หน่วยงาน โรงเรียนบ้านเขาปูน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
 ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 รับเงินเดือน **อันดับ คศ.๑** **ขั้น ๒๖,๐๔๐** บาท

๒. รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามหัวข้อดังนี้

๑. การมีวินัย

๑.๑ การมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะ อุตสาหะ และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด นอกจากประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์และสาธารณชนแล้ว ข้าพเจ้ายังศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบเพื่อปรับตนเองให้ทันต่อสถานการณ์และสนองนโยบายของทางราชการ ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่รับราชการครู ผลของการมีวินัย มีดังนี้ ข้าพเจ้ามีจำนวนวันลาพัก ลาป่วย ไม่เกินเกณฑ์กฎระเบียบกำหนด ไม่มีจำนวนครั้งที่มาสาย ไม่เคยถูกว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษรหรือถูกภาคทัณฑ์ แสดงออกซึ่งการมีวินัยในตนเองในเรื่องต่างๆ คือ มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อทำผิดก็ยอมรับผิดและพยายามปรับปรุงแก้ไข เมื่อหยิบของใช้ส่วนรวมมาใช้ก็จะนำกลับไปคืนที่เดิมเสมอ ทั้งขยะในที่ที่จัดไว้และฝึกฝนนักเรียนให้ปฏิบัติด้วย ยอมรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้อื่น ไม่เคยหนีการประชุมหรือการอบรมใดๆ เลย ให้ความร่วมมือทุกครั้งเมื่อมีการตกลงร่วมกัน เช่น โรงเรียนขอความร่วมมือให้แต่งกายมาปฏิบัติราชการให้เป็นแบบแผนเดียวกันตามวันต่างๆ หรือให้มาปฏิบัติหน้าที่แต่เช้าเมื่อเป็นครูเวรประจำวันเพื่อดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน แสดงออกซึ่งมารยาทที่ดี คือ มีสัมมาคารวะ ให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมและเป็นแบบแผนอันดีงามของสังคมไทย

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๑.๑ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๑.๑)

๑.๒ การรักษาและเสริมสร้างวินัย ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผน ของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

ข้าพเจ้าไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งยังปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับมอบหมายงานใดๆ ข้าพเจ้าจะทำความตั้งใจ เต็มความสามารถ ทันทตามกำหนดเวลาทุกครั้ง และถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ก็จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อช่วยกันดำเนินการแก้ไขให้เกิดผลสำเร็จในงานนั้น เคารพในกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด คือ ไม่เคยขาดราชการ ไม่เคยมาสาย เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ก็จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและขออนุญาตทุกครั้ง

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๑.๒ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๑.๒)

๑.๓ การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยการยึดกฎระเบียบวินัยของทางราชการอย่างซื่อตรง มาปฏิบัติราชการตามเวลาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่มาสายและลางานโดยไม่มีเหตุอันควร อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา เต็มความสามารถ มีการวางแผนในการใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนล่วงหน้าให้ความสำคัญและตั้งใจปฏิบัติงานทุกงานที่ได้รับการมอบหมายนอกเหนืองานสอนเป็นอย่างดี เต็มที่และเต็มความสามารถ มีความเพียรพยายามทำหน้าที่การทำงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อดทน ไม่ทอดทิ้งเมื่อพบอุปสรรค ปฏิบัติราชการตั้งแต่เช้าทุกวัน เพื่อดูแลความเรียบร้อยของงานที่ได้รับมอบหมายและดูแลนักเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย ตามกฎ และระเบียบของทางโรงเรียนโดยข้าพเจ้าได้นำแนวทางดังกล่าวมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน ซึ่งให้เห็นข้อดีของการเป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๑.๓ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๑.๓)

๑.๔ ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จได้ด้วยดีและมีคุณภาพ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่คิดแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดจากการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักและและศรัทธาในความเป็นครูปฏิบัติงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความจริงใจต่อศิษย์ เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง ไม่เคยอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์แก่ตนหรือแก่ผู้อื่น และยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ โดยข้าพเจ้าได้นำแนวทางดังกล่าวมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน เช่น การปฏิบัติหน้าที่ที่ครูมอบหมายให้มีรับผิดชอบทำให้สำเร็จลุล่วง การทำการบ้าน ข้อสอบ ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ลอกของเพื่อน

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๑.๔ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๑.๔)

๑.๕ การรักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน

เมื่อทางโรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ และมีการมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานร่วมกันทุกครั้ง ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วงทุกครั้ง เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ที่ตนเองสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ เช่น การช่วยพิมพ์งาน งานบริการอาหาร เครื่องดื่ม งานจัดสถานที่และ

งานตกแต่งฉากเวทีให้กับกิจกรรมต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และเพื่อนครูด้วยกัน เป็นต้น ในโอกาสสำคัญๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าก็จะมีของขวัญมอบให้กับเพื่อนร่วมงาน หรือเมื่อเพื่อนร่วมงานประสบความสำเร็จในเรื่องใด ๆ ก็จะช่วยแสดงความยินดีด้วย ข้าพเจ้าคอยให้ความช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยข้าพเจ้าได้เข้าไปมีส่วนร่วมเสมอๆ เช่น การจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล วัด และชุมชนที่มาขอความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๑.๕ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๑.๕)

๒. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

๒.๑ ความอดสาหัส ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลัก ประหยัด คู้มค่า มีประสิทธิภาพ

ข้าพเจ้าจัดทำแผนการเรียนรู้ ทำการวัดประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ชุมชน และศักยภาพของผู้เรียน จัดทำคำอธิบายรายวิชา กำหนดหน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียน ออกแบบการเรียนรู้ตลอดปี จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้านคือ พุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติมาตรา ๔ ที่กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” นอกจากนี้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างได้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดและสามารถที่พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ จากนั้นได้ดำเนินการสอนนักเรียนโดยใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จัดทำใบงาน เอกสารประกอบการเรียน ใบความรู้ต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียน ข้าพเจ้าไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอดสาหัสและเอาใจใส่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่งานสหกรณ์ของโรงเรียนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดสาหัส ขยัน และอดทน ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆ อย่างประหยัดและคู้มค่าตามที่ได้รับจัดสรร เช่น การนำกระดาษหน้าสองมาใช้ในงานเอกสารต่างๆ

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๒.๑ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๒.๑)

๒.๒ การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ข้าพเจ้าได้น้อมนำเอาคุณธรรม ๔ ประการ ตามพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการประพฤติตน ได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่ตนเองนับถือ ได้ประพฤติและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เคารพในสิทธิและหน้าที่ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ประสานสัมพันธ์กับบุคคลกับเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มกำลังความสามารถมีความสนใจและศรัทธาในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ได้เข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาทั้งกับทางโรงเรียนและกับครอบครัวโดยข้าพเจ้าได้นำแนวทางดังกล่าวมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนและผู้เรียนเข้าวัดทำบุญในวันพระ

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๒.๒ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๒.๒)

๒.๓ การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่บริการที่ได้รับมอบหมายในการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างยุติธรรมให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดผลดีกับส่วนรวม ไม่เคยที่จะกระทำความผิดใดๆ ให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงกับตนเองและวงศ์ตระกูล โดยมีความคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ไม่ก่อความเดือดร้อนก็มีความสุขแล้ว

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๒.๓ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๒.๓)

๒.๔ การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

ข้าพเจ้าให้การสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย วางตัวเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ และไม่เป็นการกบฏการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ข้าพเจ้าได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม วางตัวเป็นกลางทางการเมือง

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๒.๔ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๒.๔)

๒.๕ การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี กับโรงเรียนและชุมชนอยู่เสมอตามโอกาส กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ แสดงกิจกรรมมารยาทสุภาพเรียบร้อย แสดงออกซึ่งนิสัยที่ดีในการ ประหยัดอดออม ซื่อสัตย์ อดทน สามัคคี รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับอาคารเรียน ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันพ่อแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้นทุกปี ได้สนับสนุนนโยบายการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกครั้งที่มีโอกาส เช่น ในวันแม่แห่งชาติ วันครู หรือทางโรงเรียนกำหนดให้แต่งชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ก็ะปฏิบัติด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน ไหว้ทักษิณผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทุกเช้า ร่วมกิจกรรมประหยัดพลังงาน เช่น ปิดไฟทุกหลอด และอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วงพักกลางวัน ใช้โทรศัพท์ติดต่องานราชการแทนการเดินทางร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ร่วมกับนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน วัดและชุมชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำกระถางจากวัสดุธรรมชาติ สอนให้นักเรียนนำวัสดุที่เหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งของ เก็บเศษกระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และอื่นๆ เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นของเก่าที่นำไปรีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ เพื่อลดภาวะโลกร้อนจากการเผาทำลาย

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๒.๕ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๒.๕)

๓. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

๓.๑ การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าพเจ้าดำรงตนและยึดถือแนวทางตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก ในการดำเนินชีวิต คือ มีความพอเพียงในกิจการงานที่ปฏิบัติ ทั้งด้านการเงิน การงานและชีวิตครอบครัว ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น มีการวางแผนในการทำงาน ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและเงื่อนไขข้อกำหนดของชุมชน สนับสนุน เผยแพร่ อนุรักษ์และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณีและวัฒนธรรม วันสำคัญอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังหมั่นศึกษา หาความรู้อยู่เสมอ เพื่อนำความรู้มาพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๓.๑ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๓.๑)

๓.๒ การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขทุกชนิด ไม่เที่ยวในยามวิกาล การพนันทุกชนิด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ ให้ความรู้และจัดกิจกรรมกับเด็กนักเรียนถึงโทษภัยของยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการต่อต้านยาเสพติด ให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น ตำรวจ โรงพยาบาล ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านเพื่อเป็นการคัดกรองปัญหาที่จะเกิดกับเด็ก ปลุกฝังให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ คุณค่าของการละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๓.๒ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๓.๒)

๓.๓ การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลส่วนตัวและฐานะครูที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีอย่างราบรื่น รวมทั้งการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในการเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางราชการของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ให้บริการข่าวสารต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ด้วยความเต็มใจ และถูกต้อง ส่งผลในระบบการทำงานในหน่วยงานเป็นอย่างดีอย่างราบรื่น โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการทำงานด้านต่าง ๆ

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๓.๓, ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๓.๓)

๓.๔ การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่

ข้าพเจ้าดำรงตนได้เหมาะสมกับความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ โดยปฏิบัติตนวางตัวได้เหมาะสมทั้ง กาย วาจา ใจ เช่น การแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ มีกิริยาวาจาที่สุภาพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตรงต่อเวลา ไม่เคยละเลยหน้าที่ในการสอน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ให้ความรักความเมตตา อบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ มีความมุ่งมั่นอุทิศตนให้กับงานของราชการอย่างเต็มที่ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน เป็นอย่างดี ระบบการทำงานในหน่วยงานจึงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๓.๔ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๓.๔)

๓.๕ การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม

ข้าพเจ้าแสดงออกซึ่งนิสัยที่ดีในการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ อดทน สามัคคี มีวินัย ยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเฉพาะในสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ยอมรับและพอใจในสิ่งที่ตนมี ไม่สร้างภาระหนี้สินให้ตนเองจนเป็นเหตุให้กระทบต่อหน้าที่การงาน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออม เห็นความสำคัญของการของการออม และจัดกิจกรรมการออมทรัพย์ให้กับนักเรียน และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนในการร่วมมือกันประหยัดสิ่งสาธารณประโยชน์ เช่น น้ำ ไฟฟ้า ทั้งครอบครัวของเด็กนักเรียนเอง โรงเรียน และภายในชุมชน เพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยที่ดี เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๓.๕ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๓.๕)

๔. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

๔.๑ การเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางวิชาการทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เช่น การประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การจัดนิทรรศการงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็ก เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ รักและศรัทธาในอาชีพครู สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เช่น การอบรมในโครงการต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกิจกรรมภายในโรงเรียนหรือกิจกรรมภายนอก การศึกษาดูงานที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดสถานที่ต่าง ๆ มีความเป็นกันเองกับสมาชิกเพื่อนครูด้วยกัน ทำให้การทำงานร่วมกันในองค์กรเป็นไปด้วยดี มีความสนใจ และดำเนินการศึกษา ค้นคว้า อบรม ในการพัฒนาการศึกษากับหน่วยงานอื่น และนำความรู้ ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้กับตนเองและการศึกษาในโรงเรียน

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๔.๑ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๔.๑)

๔.๒ การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ

ข้าพเจ้าหมั่นศึกษาหาความรู้โดยการเข้าร่วมรับการอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการ อยู่เสมอ ทำให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน มีความคิดที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาวิธีการสอนตนเอง พัฒนาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน สร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพในท้องถิ่น สามารถพัฒนาเด็กได้เป็นอย่างดี และพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนครูด้วยกันได้ จนก่อให้เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพครูมากขึ้น เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางด้านการบริหารการศึกษา ซึ่งก็จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๔.๒ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๔.๒)

๔.๓ การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ซึ่งได้นำความรู้มาพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ครูและผู้ร่วมงานให้ความเชื่อถือ ศรัทธาและขอคำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การทำวิจัยในชั้นเรียน การจัดทำโครงการต่างๆ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้จัดทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๔.๓ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๔.๓)

๔.๔ การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ขององค์กรอย่างดียิ่งซึ่งข้าพเจ้ามีพฤติกรรมสำคัญที่แสดงออก ถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ เชื้อมั่น ชื่นชม ภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครูว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อสังคมอย่างสูงสุด เช่น ชื่นชมในเกียรติ ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการครู ยกย่อง ชมเชยเพื่อนครูที่ประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับการสอน การแสดงตนว่าเป็นครูอย่างภาคภูมิใจในอาชีพของตนและองค์กรตลอดเวลา เช่น มีความตระหนักในหน้าที่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อดทน ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนของอาชีพครูที่ดั่งามปกป้องเกียรติภูมิของครูและองค์กรวิชาชีพ ดังนี้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของครู นักเรียนและองค์กรวิชาชีพเมื่อมีผู้เข้าใจผิด เกี่ยวกับวิชาชีพและองค์กร โดยชี้แจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยความเป็นธรรมอย่างมีเหตุผล

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๔.๔ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๔.๔)

๔.๕ การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน สังคม ชุมชน

ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ นอกจากนี้ยังสร้างความตระหนักเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น และเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำไปสู่การปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า รัก ห่วงแหน และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนก็ร่วมกันสร้างปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนในหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน และกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน เป็นต้น

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๔.๕ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๔.๕)

๕. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

๕.๑ การเอาใจใส่ ถวายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่ปิดเป็น ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน

ข้าพเจ้าได้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างเต็มเวลา มีการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลา จัดวางแผนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน ให้ความรักความเอาใจใส่ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเต็มหลักสูตร ดูแลให้ความรู้กับเด็กอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ จัดกิจกรรมสอดแทรกให้กับนักเรียน เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมเข้าพรรษา การทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้เด็กมีความรู้และเห็นความสำคัญของกิจกรรม ต่างๆ เป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีความสามัคคี และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ นอกเหนือจากด้านการเรียนการสอน เช่น ดูแลเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบปัญหาด้านอื่น ที่เกิดขึ้นกับเด็กและร่วมมือกันกับผู้ปกครองเพื่อปัญหา

นั้นๆ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๕.๑ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๕.๑)

๕.๒ การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน

ข้าพเจ้าได้ให้ความรัก ความเอาใจใส่นักเรียนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ อย่างเต็มที่เต็มความสามารถที่ครูพึงกระทำ ให้ความรักกับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม มีความยุติธรรม จัดทำข้อมูลของเด็กในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน มีความตั้งใจที่จะส่งมอบบรมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความเมตตาต่อเด็กทุกคนเท่าเทียมกัน มีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยไม่มีอุปสรรคให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน ให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๕.๒ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๕.๒)

๕.๓ การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่

ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามแนวปฏิรูปการศึกษา ข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาเอกสาร เข้ารับการพัฒนาโดยการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูในโรงเรียนในเรื่องการวิจัยหรือการแก้ปัญหาในชั้นเรียนทำให้มีความรู้ ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ในเรื่องการวิจัยหรือการแก้ปัญหาในชั้นเรียนในระดับดี ได้เข้าร่วมประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในหลายๆ เรื่องอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางาน มีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๕.๓ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๕.๓)

๕.๔ การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยเคร่งครัดสม่ำเสมอ ดังนี้

๑) ครูต้องรักและเมตตาศิษย์โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอมา

๒) ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๓) ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ

๔) ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์

๕) ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ

๖) ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ

- ๗) ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
 ๘) ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครู และชุมชนในทางสร้างสรรค์
 ๙) ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
 (ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๕.๔ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๕.๔)

๕.๕ การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

ข้าพเจ้าเอาใจใส่ดูแลทั้งภายในห้องเรียนที่รับผิดชอบและห้องพิเศษต่างๆ ที่โรงเรียน มอบหมายให้อยู่ในสภาพ สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบาย ประหยัด พลังงานของโรงเรียน อาสาทำงานต่างๆ ให้กับโรงเรียน ชุมชน และอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน ภายนอกด้วยความเต็มใจ บริจาคเงินในการกุศลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนต่างๆ ทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่าวัดต่างๆ เข้าร่วมมรดงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้สังคมได้เล็งเห็น ถึงโทษอันร้ายแรงของยาเสพติดเยาวชนจะได้ห่างไกลไม่เข้าไปข้องเกี่ยว เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ สาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด โรงเรียน และชุมชน ในโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อให้ชุมชนของ เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดี

(ภาคผนวก ก คำสั่ง/คำรับรอง ๕.๕ , ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม ๕.๕)

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง

(ลงชื่อ)..... ผู้ขอรับการประเมิน

(นายทศพร เกื้อคลัง)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเขาปูน

วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)..... ผู้รับรอง

(นายพิชัย อารีการ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน

วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับรอง

(นายประพันธ์ ศะศิเดโช)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาปูน

วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาปูน